

“Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn” - Tấm lòng cao đẹp của cô gái Lê Hoàng Diệp Anh – học sinh lớp 3A1 Trường Tiểu học Giang Biên

Thấu hiểu được nỗi khát khao của các bạn nhỏ cùng trang lứa phải đương đầu cuộc chiến với ung thư; Đọc được nguyện vọng của các bạn bị căn bệnh ung thư quái ác buộc các bạn ấy phải nằm viện, phải học cách vượt qua những đợt truyền hóa chất và khi mái tóc đen mượt mà rụng xuống là lúc các bạn cảm nhận rõ nhất sự khác biệt của mình với những người bạn ở bên kia cánh cổng bệnh viện “*Em chỉ ước là tóc mọc thật nhanh để các bạn không trêu em nữa. Nhưng làm sao mà tóc mọc nhanh như em mong muốn được, thế nên em đã mong ước có một mái tóc giả.*” bạn Lê Hoàng Diệp Anh – học sinh lớp 3A1 Trường Tiểu học Giang Biên – quận Long Biên – Hà Nội đã thỏ thẻ với mẹ nguyện vọng nhỏ của mình rằng sẽ tặng các bệnh nhân ung thư một phần cơ thể, em đã quyết định cắt đi mái tóc của mình để tặng lại cho những người bệnh đang cần nó.

Vào một ngày đầu tháng 3 năm 2023, khi hơi ẩm của mùa xuân vẫn đang lan tỏa khắp trời đất cũng là ngày Diệp Anh cùng với mẹ của mình đã đến trung tâm 1900 Hair Salon 108 Nguyễn Hy Quang, Đống Đa, Hà Nội với mong muốn “tạm biệt mái tóc dài theo cách thật ý nghĩa và bạn tin rằng một mái tóc cho đi, nhiều nụ cười trở lại. Tóc của Diệp Anh rồi sẽ lại dài, nhưng đối với bệnh nhân ung thư thì không, ở đâu đó vẫn có người cần đến mái tóc của mình”. Với món quà nhỏ, cô gái nhỏ Diệp Anh mong muốn sẽ mang đến nụ cười và góp thêm sức mạnh chiến đấu cho các bệnh nhân K.

Mái tóc đã cho đi của Lê Hoàng Diệp Anh chắc chắn sẽ biến cho mơ ước “Một mái tóc như xưa sẽ trở lại sẽ trở thành hiện thực đối với các bạn thiếu may mắn hơn em”. Bởi Diệp Anh cũng là một bạn nhỏ hơi thiếu may mắn khi em sớm thiếu đi tình cha do cha không may đã về một nơi xa khi bạn mới 3 tuổi.

Diệp Anh cùng với mẹ của mình và 1900 Hair Salon sẽ dệt lại thành bộ tóc giả trao tặng đến các bệnh nhân ung thư ở các bệnh viện lớn trên khắp Hà Nội. Một nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ tâm đối với những bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh quái ác. Tất cả họ xứng đáng nhận được những món quà ý nghĩa, đem đến nguồn năng lượng tích cực với cuộc sống. Nhận lại những nụ cười của những bệnh nhân càng làm tăng sức mạnh, niềm hy vọng, nghị lực sống cho Diệp Anh, cho gia đình nhỏ của mình niềm vui. Với ý nghĩ “cho đi là còn mãi” của cô gái nhỏ bé xinh đẹp đáng mến này chắc chắn em sẽ nhận được điều an lành trong cuộc sống của mình. Chúc cho Diệp Anh cùng gia đình em luôn hạnh phúc bình an, tiếp tục có những việc làm ý nghĩa nhưng tràn đầy giá trị tình yêu thương.

Dưới đây là hình ảnh cô bé Diệp Anh trước và sau khi hiến tóc.



Lê Hoàng Diệp Anh cùng mẹ của mình với mái tóc dài mượt mà óng ả.



Mái tóc của Diệp Anh khi cắt xong



1900
HAIR SALON

Phiếu thông tin hiến tóc

Họ và tên: Lê Hoàng Diệp Anh

Năm sinh: 2014

Điện Thoại: 0944 356566

Email:

Địa chỉ: CT 20E KĐT Việt Hưng - LB. HN

Diệp Anh cùng các bạn với mái tóc dài



Vẻ đẹp của Diệp Anh với mái tóc ngắn cùng bạn.

Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thị Hương – Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1